

## **Phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong đợt vận động tăng cường vật tư, hàng hoá**

Ban bí thư Trung ương Đảng và thường vụ Hội đồng chính phủ vừa quyết định mở đợt vận động “chống ăn cắp, đầu cơ, buôn lậu vật tư, hàng hoá của nông trường và tăng cường một bước quản lý thị trường”. Đợt vận động này được tiến hành trong nhiều cơ quan, xí nghiệp của Nhà nước, trước hết là các ngành, các đơn vị quản lý hoặc dùng nhiều vật tư hàng hoá, như ngành chính trị nặng, chính trị nhẹ, vật tư, giao thông vận tải, lương thực, thương nghiệp...

Đến nay, một số nơi đã làm xong bước thí điểm. Qua những nơi làm thí điểm, chúng ta thấy được chỗ mạnh, chỗ yếu trong việc quản lý vật tư, hàng hoá ở các đơn vị, thấy rõ sự tiến bộ và những thiếu sót trong công tác lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng về mặt này.

Mấy năm qua, sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở các đơn vị sản xuất, kinh doanh, phân phối đã có nhiều tiến bộ, nhưng về mặt quản lý vật tư, hàng hoá, tài sản thì còn có nhiều sơ hở. Có nơi tổ chức Đảng khoán trắng việc này cho đồng chí phụ trách chuyên môn, có nơi không kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành các chính sách, chế độ đã quy định, không chú ý ngăn chặn và có thái độ xử lý nghiêm khắc đối với những tham ô, lãng phí trong đơn vị mình...Do đó, vật tư của Nhà nước bị mất nhiều, gây ảnh hưởng không tốt đến sản xuất, quản lý thị trường và ổn định đời sống.

Tình trạng trên đây không phải là do trình độ, năng lực lãnh đạo quản lý vật tư, tài sản của tổ chức Đảng ở các đơn vị cơ sở bị hạn chế, mà là do tổ chức đảng ở đó chưa nâng cao ý thức trách nhiệm, chưa quyết tâm đi sâu lãnh đạo về mặt này; đồng thời ở một số đơn vị, tư tưởng tự do tư lợi của một số đồng chí có phần ảnh hưởng tới việc phát huy tinh thần trách nhiệm trên.

Tiến hành đợt vận động này là dịp tốt để các tổ chức cơ sở đảng trong các ngành quản lý kinh tế của Nhà nước kiểm điểm lại những ưu điểm, khuyết điểm và có những biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của mình về mặt này. Các đảng bộ cơ sở, các chi bộ cần chủ động đi sâu nắm tình hình, lãnh đạo cơ quan chuyên môn và quần chúng làm tốt đợt vận động. vừa qua, ở một vài đơn vị làm thí điểm, lúc đầu tổ chức đảng thiếu chủ động lãnh đạo đợt vận động, cấp trên cũng không chú ý phát huy vai trò lãnh đạo của đảng uỷ. Điều đó rõ ràng là không đúng, cần được uốn nắn lại.

Các cơ quan lãnh đạo cấp trên cần dựa vào các đảng uỷ cơ sở, giúp các đảng uỷ cơ sở, giúp cho các đảng uỷ cơ sở nắm vững chủ trương, phương châm, phương pháp tiến hành đợt vận động. Đảng uỷ là người trực tiếp tổ chức và chỉ đạo việc học tập, giáo dục, tự phê bình và phê bình trong Đảng và trong quần chúng, hướng dẫn cơ quan chuyên môn làm tốt báo cáo kiểm điểm tình hình quản lý, phân phối vật tư, hàng hoá trong đơn vị và vạch ra biện pháp, kế hoạch phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm tăng cường về mọi mặt công tác quản lý, phân phối vật tư, hàng hoá của đơn vị, xí nghiệp.

Căn cứ vào sự kiểm điểm và tự phê bình, phê bình trên, các tổ chức đảng cấp trên cần giúp đảng uỷ cơ sở rút ra các vấn đề về sự lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng đối với việc quản lý vật tư, hàng hoá, có chủ trương, biện pháp tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo về mặt này.

Qua một số nơi làm thí điểm cuộc vận động, chúng ta thấy được một số vấn đề:

Trước hết là sự lãnh đạo và kiểm tra của tổ chức cơ sở Đảng đối với việc thực hiện các nguyên tắc, chính sách, chế độ về quản lý phân phối vật tư, hàng hoá. Tổ chức Đảng có lãnh đạo chặt chẽ mới bảo đảm cho việc quản lý, phân phối vật tư thực hiện được tốt, đúng chính sách, góp phần đẩy mạnh sản xuất, quản lý tốt kinh doanh, phục vụ tốt đời

sống. Sự lãnh đạo đó phải được chú ý trên hai mặt: thứ nhất, tập thể tổ chức đảng hoặc tập thể đảng uỷ phải bàn bạc, thông qua những chế độ cụ thể và những biện pháp chủ yếu nhằm thực hiện các nguyên tắc, chính sách, chế độ về quản lý phân phối vật tư hàng hoá do Nhà nước ban hành hoặc cấp trên quy định. Cần chống khuynh hướng cho vấn đề này là thuộc lĩnh vực chuyên môn, tổ chức đảng không cần có quyết định cụ thể rồi từ đó các đồng chí phụ trách chuyên môn tự ý định đoạt, không báo cáo và đưa ra đảng uỷ thảo luận, đảng uỷ thì không có ý thức đi sâu lãnh đạo, kiểm tra việc thực hiện nói trên. Thứ hai, tổ chức đảng phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nguyên tắc, chính sách, chế độ của Nhà nước và những quy định cụ thể của đơn vị xí nghiệp về quản lý phân phối vật tư, hàng hoá, kịp thời phát hiện những thiếu sót, sơ hở và giúp đỡ cơ quan ngăn chặn. Chúng ta phải thông qua tổ chức đảng cấp dưới, các tổ chức quần chúng và đông đảo đảng viên, quần chúng trong đơn vị, xí nghiệp để thực hiện việc kiểm tra đó.

Tình hình thực tế cũng cho thấy công tác lãnh đạo tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng trong việc quản lý, phân phối vật tư, hàng hoá còn thiếu sót. Các đảng uỷ cơ sở, các chi uỷ cần tăng cường sự lãnh đạo về mặt này. Chúng ta không thể chỉ chú trọng giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng về thời sự, chính sách, không thể chỉ động viên tinh thần chống Mỹ, cứu nước một cách chung chung, mà cần phải đi sâu giáo dục ý thức bảo vệ và giữ gìn tài sản, thực hiện tốt việc quản lý, phân phối vật tư, hàng hoá. Cần làm cho mỗi cán bộ công nhân, nhân viên hiểu rõ và luôn luôn gắn những việc làm của mình trong việc quản lý phân phối tốt vật tư, hàng hoá với việc đẩy mạnh sản xuất xã hội, phát triển kinh tế, quản lý tốt thị trường, ổn định đời sống. Trên cơ sở đó, nâng cao ý thức làm chủ của họ, giáo dục, động viên họ để nâng cao tinh thần kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành đúng các nguyên tắc, chính sách, chế độ, thể lệ, quy định về quản lý vật tư tài sản, phân phối hàng hoá, tăng cường giám

sát lẫn nhau. Đấu tranh chống mọi hành động vi phạm của công, giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, ngăn ngừa mọi sự sa ngã, thực hiện đúng lời dạy của Hồ Chủ Tịch: “cần kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”.

Qua những nơi làm thí điểm, chúng ta càng thấy tổ chức cơ sở đảng ở những đơn vị quản lý, sử dụng và phân phối vật tư, hàng hoá của Nhà nước phải coi trọng công tác cán bộ, không thể phó mặc việc này cho đồng chí phụ trách chuyên môn. tập thể đảng uỷ hoặc Ban thường vụ đảng uỷ phải thông qua những quyết định về việc sắp xếp các cán bộ giữ những chức vụ phụ trách các đơn vị, các khâu quan trọng trong dây chuyền sản xuất và quản lý, phân phối vật tư, đồng thời kiểm tra chặt chẽ việc tuyển dụng công nhân, nhân viên, bảo đảm thực hiện đúng những quy định trong đường lối, chính sách, tiêu chuẩn của Đảng và Nhà nước. Vừa qua, có nơi còn nhiều sơ hở về mặt này. Công ty Xây dựng (Hà nội) đã bố trí một số người thuộc thành phần tư sản đang cải tạo và phần tử kém phẩm chất đạo đức giữ việc đi mua hàng, giữ kho và cấp phát hàng, thậm chí phụ trách cả đưa hàng. Bọn này đã lợi dụng chức vụ, quyền hành, ăn cắp vật tư, hàng hoá của Nhà nước, “ngoặc” với bọn buôn lậu để tiêu thụ những vật tư, hàng hoá đó, làm hỗn loạn tại trường, gây nên khó khăn trong đời sống của nhân dân.

Vấn đề giáo dục phẩm chất, đạo đức cho cán bộ đảng viên, tăng cường chính trị quản lý đảng viên, nhằm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên cũng đang là một yêu cầu cấp bách. Chúng ta không những phải tăng cường việc giáo dục cán bộ, đảng viên ngay trong đợt vận động, mà sau này còn phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa.

Trong khi kiểm điểm công tác quản lý vật tư, hàng hoá và tình hình tham ô, lãng phí trong đơn vị, quân chúng thường biểu dương mặt tốt và phê phán những sai lầm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Đây là dịp rất tốt để giáo dục phẩm chất, đạo đức cho cán bộ, đảng viên

một cách sinh động và sâu sắc. vì vậy, trong khi tiến hành đợt vận động, đi đôi với việc bàn định kế hoạch lãnh đạo đợt vận động, các chi bộ cần có kế hoạch cụ thể kết hợp việc tự phê bình trong Đảng với việc tổ chức quần chúng phê bình sự lãnh đạo của chi bộ, tổ đảng và của cán bộ, đảng viên trong việc quản lý, sử dụng vật tư, phân phối hàng hoá, nhằm biểu dương những người tốt, việc tốt, phê phán hiện tượng thiếu ý thức trách nhiệm và tinh thần làm chủ đối với tài sản của Nhà nước, những hành động tham nhũng, lợi dụng và thiếu đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Đối với những người phạm nhiều khuyết điểm, cần tận tình giúp đỡ và hướng dẫn họ kiểm điểm tốt, nhằm rút ra những bài học để giáo dục chung trong đảng viên và quần chúng, đồng thời chi bộ phải có thái độ thích đáng đối với số đảng viên này, giữ vững tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng.

Mặt khác, khi tổng kết đợt vận động, chúng ta cần phân tích, đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, cán bộ để từ đó có kế hoạch tiếp tục nâng cao thêm một bước tư tưởng, trình độ và năng lực công tác của họ.

Ở một số nơi, công tác quản lý đảng viên của chi bộ còn nhiều sơ hở, thiếu sót, chi bộ, tổ đảng không nắm được tình hình tư tưởng, đời sống và những quan hệ xã hội của đảng viên. Có đảng viên ăn tiêu xa xỉ quá mức, có đảng viên có hành động tham ô, lợi dụng những quan hệ bất chính với những phần tử xấu đã được quần chúng phát hiện và phản ánh với chi bộ, nhưng chi bộ, tổ đảng không thăm tra xem xét, kịp thời kết luận và có biện pháp ngăn ngừa giúp đỡ đảng viên đó sửa chữa, sai lầm, không những vi phạm đạo đức cách mạng, phạm kỷ luật của Đảng, mà còn vi phạm pháp luật của Nhà nước.

Qua đợt vận động này, các cấp uỷ đảng cần giúp cho chi bộ, tổ đảng có chuyển biến mạnh mẽ về công tác quản lý đảng viên, khắc phục những sơ hở hiện nay, đưa việc quản lý đảng viên vào nền nếp chặt chẽ.

Qua một số nơi làm thí điểm, chúng tôi còn thấy cần phải xây dựng, củng cố tốt hơn nữa các chi bộ, các tổ đảng ở những đơn vị sản xuất, lưu thông, phân phối. hiện nay, tổ chức đảng ở nhiều hợp tác xã thủ chính trị làm gia công hàng của mậu dịch, ở nhiều cửa hàng bách hoá, lương thực thực phẩm, nhiều trạm thu mua, trạm trung chuyển, ở nhiều kho, nhiều đội vận tải...chưa phát huy được vai trò lãnh đạo và kiểm tra của mình, thậm chí có nơi chưa xây dựng được chi bộ, tổ đảng. tình hình đó đã hạn chế tác dụng lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở, khiến cho việc lãnh đạo và kiểm tra công tác quản lý, sử dụng và phân phối không được chặt chẽ, việc giáo dục và đấu tranh ngăn chặn những hành động vi phạm nguyên tắc, chính sách, chế độ quản lý vật tư, hàng hoá, ngăn chặn những hành vi tham ô, lợi dụng và lãng phí thiếu hiệu quả mạnh mẽ.

Vì vậy, để phát huy kết quả của đợt vận động này, ban tổ chức các cấp và tổ chức đảng cơ sở cần có kế hoạch gấp rút kiện toàn các đảng bộ, chi bộ, tổ đảng ở những nơi nói trên. Trong một thời gian nhất định, chúng ta phải xây dựng được những chi bộ, tổ đảng có đủ năng lực lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối với mọi hoạt động trong những đơn vị đó. Trước mắt, các đảng uỷ cơ sở cần có kế hoạch đẩy mạnh công tác phát triển Đảng và điều chỉnh lực lượng đảng viên, bố trí những cán bộ, đảng viên tốt vào những cương vị lãnh đạo chủ chốt của những đơn vị nói trên. Đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng giúp đỡ các đồng chí đó nắm được những hiểu biết về công tác lãnh đạo, kiểm tra và công tác Đảng trong đơn vị mình. Sau này, cũng nên có dịp kiểm tra soạt lại đội ngũ đảng viên ở một số nơi, nhất là ở một số đơn vị vừa qua có nhiều đảng viên có biểu hiện xấu, đã có biện pháp thích hợp về giáo dục tư tưởng, củng cố tổ chức.

Lãnh đạo quản lý vật tư, hàng hoá là một mặt quan trọng trong công tác lãnh đạo của tổ chức đảng ở các đơn vị sản xuất chính trị, thương nghiệp, giao thông vận tải, quản lý vật tư, tăng cường lãnh đạo về

mặt này là một yêu cầu không thể thiếu trong việc bảo đảm và nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của các tổ chức cơ sở đảng ở các ngành nói trên. Chúng ta vẫn thông qua đợt vận động tăng cường công tác quản lý vật tư lần này, giúp các tổ chức cơ sở đảng kiện toàn thêm một bước sự lãnh đạo của mình, tạo điều kiện cho các tổ chức đó vươn lên mạnh mẽ hơn nữa.